

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนศิริ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	<p>การขับเคลื่อนการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ดังนี้</p> <p>๑. ให้วางแผนในการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จำนวน ๗๘ ศูนย์ทั่วประเทศ โดยพิจารณาถึงเป้าหมายการให้บริการ ๒ ล้านคน ให้เข้าสู่กระบวนการจัดทำทะเบียนประวัติ แสดงให้เห็นตัวเลขการขับเคลื่อน เทียบกับเป้าหมาย วิธีการนำเข้าสู่กระบวนการ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>๒. ให้ CEO ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ทั้ง ๑๓ ศูนย์ จัดระบบ ควบคุมการลงทะเบียน และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว โดยให้วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๓. ให้วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลประเด็นความต้องการช่วยเหลือจาก ร.ม.ว.แรงงานจากทั้ง ๓ ประเทศ (เมียนมา กัมพูชา ลาว)</p>	กจ. / CEO ศูนย์
๒.	<p>การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๑ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ให้เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการให้ดีให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและให้ผู้ใช้แรงงานเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>	กพร.
๓.	<p>เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.จันทบุรี ร.ม.ว.รง. มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ศึกษาวิธีบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามแนวชายแดน จ.จันทบุรี โดยให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการเอง</p> <p>๒. ให้เตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอัญมณี</p> <p>๓. ให้เตรียมแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีการประชุมบูรณาการร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า อก. สธ. ศธ. และผู้ประกอบการ โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน และให้รายงาน ครม. ทราบต่อไปด้วย</p> <p>๔. ให้เตรียมการรองรับอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการรถไฟความเร็วสูง</p> <p>๕. ให้เตรียมการรองรับสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดพนักงานของผู้ประกอบการที่เป็นผลจากการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล เช่น การปรับลดพนักงานของธนาคาร ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงาน เป็นต้น</p>	กพร. กจ. ทุกหน่วยงาน
๔.	<p>ให้ขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>๑. แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับการคุ้มครองแรงงาน</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย</p> <p>๓. โครงการฝึกอาชีพ/ฝึกงานให้นักเรียน นักศึกษา</p> <p>๔. จัดทำแผนด้านแรงงานอย่างครบวงจรเพื่อรองรับ EEC</p> <p>๕. ให้ศึกษาแนวทางการดำเนินการให้สิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมดีกว่าบัตรทองให้ได้</p> <p>๖. ให้เร่งรัดการจัดทำ Big Data ของกระทรวง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ ศธ. และ สธ. ซึ่งจะก่อให้เกิดการบริหารงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	ทุกหน่วยงาน

(นางรำไพ น่วมสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นางรตี วัลลิสต์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑